

## IT for Disaster Response

อันตรายใดๆ ใครเขาก็ไม่อยากจะเจอ หากเจอแล้วก็ต้องทุกข์สุดแสนเชียว ไม่ตายก็ทรมาน หรือพิการ หากตายจริงก็อาจเป็น...ไร้ญาติ เพราะหาศพไม่เจอ

คุณอาจเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่อยากจะเจอเหตุการณ์ที่อันตรายแบบนี้ แต่ก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปได้ ส่วนใครจะบาดเจ็บขนาดไหน ก็แล้วแต่บุญวาสนา แต่ใครจะรอให้บุญวาสนาช่วยอย่างเดียวก็คงไม่ได้ พ่อแม่สุดส่าห์ส่งให้เรียนสูงๆ จะต้องนำความรู้ที่ร่ำเรียนและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ไม่ใช่นำไปใช้ในการคดโกง หรือทำในสิ่งที่ไม่ดี อย่าปล่อยให้เวลาของคุณหมดไป โดยที่ไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ มาทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ มีใจความดังนี้ "ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการลงมือทำ หมายความว่า จะต้อง นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้น มาใช้งาน ลงมือใช้ เมื่อไหร่เพียงใดประโยชน์ ก็เกิดเมื่อนั้น เพียงนั้น เมื่อยังไม่ลงมือทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจะมีความรู้ ความสามารถมากมายเพียงใด ถ้าไม่นำมาใช้ก็ปราศจากประโยชน์ "

ปัจจุบันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทุกหนทุกแห่ง ซึ่งอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ หรือแผ่นดินไหว หรือภัยที่เกิดจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การทำสงคราม ซึ่งทุกคนจะต้องระมัดระวัง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้า หรือโดยที่เราไม่คาดคิด ซึ่งถ้าเรามีเครื่องมือที่ทันสมัย ก็ควรจะนำมาใช้ประโยชน์ และให้คนอื่นได้ใช้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น สำหรับใครคนใดที่สนใจอยากรับข่าวสารการเตือนภัยพิบัติ ก็สามารถเข้าดูที่เว็บไซต์ [www.ndwc.go.th](http://www.ndwc.go.th) และถ้าที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็ใช้ช่องทางของโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์ u ndwc บนมือถือ ส่งไปยังหมายเลข 4849333 เท่านั้นก็สามารถรับข้อความสั้น ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติได้ หรือทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทั่วโลก และในประเทศ หากว่ามีวิทยุก็ถือไปฟังที่ไหนก็ได้ ถ้าชอบอยู่บ้านก็ดูโทรทัศน์ จงโปรดช่วยให้ความสำคัญกับการดู การรับฟังข่าวสาร สักนิดก็ยังดี เพราะจากการที่คุณ ได้ยิน ได้เห็นนี้อาจพาคูณรอดชีวิตได้ และการที่คนแก่ ก็ควรช่วยเหลือคนที่ไม่แก่ ควรช่วยกันคิดประดิษฐ์เครื่องมือในการรับมือกับภัยต่างๆ คนที่ไม่แก่ก็อย่าพึ่งน้อยใจ สามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นการอาสาประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชน การพัฒนาตนเอง โดยการฝึกใช้อุปกรณ์สื่อสาร เมื่อรู้วิธีการใช้ก็บอกต่อกันไป เท่านั้นก็เป็น การช่วยได้อีกทางหนึ่ง

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ มีประโยชน์มากมาย หากเราเลือกใช้ให้เหมาะสม ก็จะเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และถ้าช่วยกันคิดค้นประดิษฐ์ก็จะเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมาก แล้วคุณจะมีวิธีการนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ให้คุ้มค่ามากกว่าเกิดโทษนี้อย่างไร แล้วจะมีวิธีในการรับมือกับภัยต่างๆได้ อย่างไร ถ้าไม่เริ่มต้นจากการใช้สิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด